

Số: 167 /TB-HĐND

Kim Bảng, ngày 23 tháng 3 năm 2020

## THÔNG BÁO

### **Kết luận giám sát về tình hình và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện**

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện và Chương trình giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiến hành giám sát về tình hình và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện, đối với phòng Văn hóa TT và UBND các xã: Tân Sơn, Thi Sơn, Ngọc Sơn (ban hành kèm theo kế hoạch giám sát số 117/KH-HĐND ngày 07/02/2020). Sau khi nghiên cứu báo cáo của các đơn vị, địa phương, tiến hành khảo sát thực tế, tổ chức hội nghị giám sát; Căn cứ kết quả giám sát của Đoàn giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đánh giá như sau:

#### **I. Tình hình và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện**

##### **1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện**

Thực hiện các văn bản quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Nam; UBND huyện đã tiến hành quy hoạch, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của địa phương, xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cho từng giai đoạn để triển khai thực hiện. Đối với các xã, thị trấn hàng năm căn cứ vào điều kiện, khả năng ngân sách, nguồn xã hội hóa mà chủ yếu kinh phí từ chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới lập kế hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

##### **2. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn hiện nay:**

- Thiết chế văn hóa, thể thao do huyện quản lý: Huyện thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện có tổ chức bộ máy, nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đã đi vào hoạt động. Hiện có 01 Nhà Văn hóa huyện, 02 nhà tập luyện và thi đấu, 01 sân tennis, 02 sân bóng chuyền, 01 sân vận động, 01 đài tưởng niệm.

- Thiết chế văn hóa, thể thao do xã, thị trấn quản lý: 18/18 xã, thị trấn có nhà văn hóa, khu thể thao (sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, ...); về sân vận động 12/18 xã, thị trấn đã có mặt bằng, 6/18 xã đã quy hoạch đang thực hiện san lấp mặt bằng.

- Thiết chế văn hóa, thể thao do thôn, tổ dân phố quản lý: 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa (với trang thiết bị cơ bản phục vụ hội họp và sinh hoạt của nhân dân trong thôn, tổ dân phố), có khu thể thao. Tuy nhiên, để đáp ứng tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn thì phần lớn các thôn đều thiếu khu thể thao, nhà văn hóa đã xuống cấp, thiếu chỗ ngồi do xây dựng đã lâu.

- Toàn huyện có 169 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; 11 di tích cấp quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh; có 173 tổ, đội văn nghệ quần chúng, 138 câu lạc bộ hát dân ca, 03 câu lạc bộ thơ, 185 câu lạc bộ thể dục thể thao.

Các xã, thị trấn đã đầu tư các thiết bị nghe, nhìn, dụng cụ, thiết bị các loại phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác xã hội hóa huy động sự đóng góp cho việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đẩy mạnh; các xã, thị trấn đều duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, thiết thực trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu và để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Các hoạt động được tổ chức vừa tận dụng tốt cơ sở vật chất của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; lồng ghép, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với các phong trào, cuộc vận động. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ văn hóa xã, thôn, những người tham gia công tác, quản lý và tổ chức các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có hiệu quả, không có vi phạm, sai phạm về quy hoạch, xây dựng, quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao.

### **3. Tình hình tổ chức, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao**

Đối với huyện đã hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân lực để quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao; Đối với các xã, thị trấn không có cán bộ quản lý chuyên trách mà giao cho công chức xã phụ trách về văn hóa, xã hội quản lý, tổ chức sử dụng nhà văn hóa; Đối với các thôn, tổ dân phố đều giao cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp quản lý, tổ chức sử dụng. Cơ sở vật chất thiết chế văn hóa, thể thao hiện có của huyện, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố được tổ chức sử dụng phát huy hiệu quả phục vụ nhu cầu về văn hóa, thể thao của nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tổ chức bộ máy, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao ở các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố còn hạn chế. Đa số các thiết chế văn hóa, thể thao (*nhà văn hóa, khu thể thao, ...*) chưa có sự đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây sửa. Nhà văn hóa mới chỉ thực hiện tốt chức năng là nơi hội họp và các sinh hoạt khác của thôn, tổ dân phố; chưa phát huy được tốt các chức năng, như: là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, ...

## **4. Đánh giá chung**

### **4.1. Về ưu điểm**

Các địa phương đã quan tâm, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư. Các nhà văn hóa xã, thôn phát huy hiệu quả và tạo thuận lợi cho công tác hội họp của nhân dân, các tổ chức, đoàn thể xã, thôn; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, sinh hoạt khác của nhân dân tạo sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận trong nhân dân.

Huy động được sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp xây dựng cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính quyền địa phương.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao của địa phương, nhất là các thiết chế văn hóa, thể thao ở thôn, tổ dân phố đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, tạo diện mạo mới ở các khu dân cư, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn.

#### 4.2. *Khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân*

Các thiết chế văn hóa, thể thao một số nơi chưa sử dụng hết công năng; một số trung tâm văn hóa, thể thao xã (*các nhà văn hóa xã đều đang được cải tạo, xây sửa và hoàn thành trước tháng 4/2020*), nhà văn hóa- khu thể thao các thôn, tổ dân phố đã cũ, xuống cấp, thiếu trang thiết bị, dẫn đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gặp nhiều khó khăn; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao dù đã được quan tâm song chưa phong phú, chưa tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn; đội ngũ cán bộ còn hạn chế về chuyên môn; công tác xã hội hóa còn khó khăn.

Việc xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở chưa được xem xét một cách tổng thể, chưa có lộ trình thực hiện.

Các địa phương mới chỉ quan tâm xây dựng cơ sở vật chất thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đạt bộ tiêu chí nông thôn mới, chưa quan tâm xây dựng tổ chức, bộ máy, hoạt động theo các hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã, Nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Các hoạt động đáp ứng nhu cầu luyện tập, vui chơi giải trí, sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân còn hạn chế.

Về quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn gặp nhiều khó khăn do quỹ đất hạn hẹp. Do nguồn kinh phí hạn chế nên việc xây dựng mới chỉ tập trung ở hạng mục nhà văn hóa, đối với khu thể thao chưa quan tâm được nhiều, các trang thiết bị cho nhà văn hóa cũng còn rất hạn chế.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra về xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, sự cần thiết phát triển và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở chưa được đẩy mạnh.

Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra từ xây dựng kế hoạch thực hiện, quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất và hoàn thiện bộ máy tổ chức, hướng dẫn vận hành thiết chế văn hóa thể thao, cơ sở chưa được sát sao.

Nguồn lực về tài chính, đất đai, con người cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao còn khó khăn.

## **II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

### **1. Kiến nghị với UBND huyện**

Quan tâm xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của huyện; chỉ đạo xây dựng kế hoạch ở các xã, thị trấn.

Tiếp tục đưa chương trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; chỉ đạo công tác quản lý, vận hành phát huy hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tiến hành rà soát kiểm tra, để đánh giá chính xác hiện trạng các thiết chế văn hóa, thể thao, qua đó có định hướng xây dựng bảo đảm đúng các quy định, thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

### **2. Đề nghị phòng Văn hóa - TT**

Tập huấn về quản lý, tổ chức, vận hành sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở các xã, thôn.

Tham mưu cho UBND huyện đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh có hướng dẫn cụ thể về tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên cơ sở căn cứ quy định của Trung ương và tình hình thực tế địa phương cho phù hợp với thực tiễn để phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

### **3. Đề nghị UBND các xã: Tân Sơn, Thi Sơn, Ngọc Sơn**

Huy động lồng ghép các nguồn lực để xây dựng trung tâm văn hóa- thể thao xã; tăng cường công tác xã hội hóa, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa - khu thể thao thôn.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức văn hóa- xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để phát huy tốt nhất công năng, hiệu quả sử dụng của các công trình văn hóa, thể dục, thể thao tại cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Trên đây là nội dung thông báo kết luận giám sát về tình hình và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trân trọng báo cáo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các đơn vị được giám sát thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- TT Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện;
- Thường trực UB MTTQ huyện;
- Trưởng, phó các Ban HĐND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Phòng Văn hóa TT, UBND các xã: Tân Sơn, Thi Sơn, Ngọc Sơn;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Phạm Hoàng Tùng**